
	นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-010	ปรับปรุงครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 1/5

นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)

	นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-010	ปรับปรุงครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 2/5

ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของชีววิทยาที่ปรากฏในระดับต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้น หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งในพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพ เช่น ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชและสัตว์ที่แตกต่างกัน ความหลากหลายของอาณาจักรทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายของลักษณะเชิงกายวิภาคของสิ่งมีชีวิตต่างๆ อันมีความเป็นเอกลักษณ์และหน้าที่ที่แตกต่างกันในระบบนิเวศและสังคมชีววิทยาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพมีอิทธิพลที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่และมีผลกระทบต่อทุกด้านของชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจ เพราะมีศักยภาพในการใช้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการชีวิตและการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศเพื่อให้ดำรงอยู่ในระยะยาว

หลักการ

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลของธรรมชาติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถส่งต่อคนรุ่นใหมได้อย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการดำเนินงานที่เน้นนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบในทุกมิติที่บริษัทดำเนินการได้ บริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการยึดถือหลักการในการดำเนินธุรกิจที่มีความเอาใจใส่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยบริษัทมีเป้าหมายลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity loss / loss of biodiversity) ด้วยการยึดหลักการบรรเทาผลกระทบอย่างมีลำดับชั้น (Mitigation Hierarchy)


นิยามของคำที่สำคัญ

บริษัท หมายถึง บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่ง ซึ่งหมายความรวมถึงระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศทางน้ำอื่นๆ ตลอดจนความซับซ้อนทางนิเวศของระบบนั้น ไม่ว่าจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจฐานชีวภาพ)

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity loss / loss of biodiversity) หมายถึงการลดลงของจำนวนการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variability) และความหลากหลายของชนิดพันธุ์และชุมชนทางชีววิทยาในพื้นที่หนึ่ง การสูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจทำให้การทำหน้าที่ของระบบนิเวศนั้นรวนหรือพังทลายได้

หลักการบรรเทาผลกระทบอย่างมีลำดับชั้น (Mitigation Hierarchy) หมายถึง การจัดทำแผนการแก้ไข/ป้องกัน/ลดผลกระทบการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่

 Jaymart <small>GROUP</small>	นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-010	ปรับปรุงครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 3/5

1. การหลีกเลี่ยง (Avoidance) กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
2. การลดผลกระทบ (Reduce) ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
3. การฟื้นฟู (Restore) สภาพพื้นที่โดยปลูกพรรณไม้ท้องถิ่น
4. การชดเชย (Offset) ผลกระทบ โดยปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ

วัตถุประสงค์


นโยบายฉบับนี้กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร

ขอบเขต

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครอบคลุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตัวแทนทางธุรกิจและลูกค้า ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความสมดุลในระบบนิเวศที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทตระหนักถึงการคัดสรรและพัฒนาการก่อสร้างสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมีการวางแผนพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ
2. บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพและปราศจากผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้สุทธิ ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้
3. มีการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงทางระบบนิเวศที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของบริษัทผ่านการกำหนดแผนมาตรการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตามลำดับขั้นของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Mitigation Hierarchy) ได้แก่
 - การหลีกเลี่ยง (Avoidance)
 - การลดผลกระทบ (Reduce)
 - การฟื้นฟู (Restore) และการชดเชย (Offset)
4. มีจุดยืนในการหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจหรือการพัฒนาโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พื้นที่แหล่งมรดกโลกตามประกาศของ UNESCO World Heritage พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ IUCN ประเภท I-IV และพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมายท้องถิ่นกำหนด

	นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-010	ปรับปรุงครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 4/5

5. สร้างความตระหนัก ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อบุคลากรในองค์กร คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย
6. มีส่วนร่วมกับบุคลากรภายนอก คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน
7. บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการสร้างความตระหนักในคุณค่าของการรักษาความสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ร่วมกับชุมชน โดยการใส่ใจในการพัฒนาการดำเนินงานที่ยั่งยืน มีการออกแบบวางแผนภูมิสถาปัตย์โดยคำนึงถึงระบบนิเวศเดิมให้ได้มากที่สุด
8. มีเจตนาที่มุ่งเน้นการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
9. มีกลไกในการรับฟังข้อร้องเรียน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร

นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เกิดเป็นรูปธรรม และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกบริษัทสื่อสารและปรับใช้นโยบายฉบับนี้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



ผู้อนุมัตินโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)

นายพิศณุ พงษ์อัชฌา

ประธานกรรมการบริษัท

